

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Số: 333 /BC-XSTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2021

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

#### 1. Thuận lợi

Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế (sau đây viết tắt là Công ty) luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng giám sát xổ số của các tỉnh/thành khu vực miền Trung; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành các cấp và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh, sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, phối hợp của các Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành, sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng, đại lý.

Sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Chi ủy, Ban Giám đốc Công ty trong chỉ đạo điều hành, chủ động xây dựng các chiến lược, phương án kinh doanh đúng đắn, có tính dự báo khả thi, phù hợp cho mỗi giai đoạn và tình hình, điều kiện thực tế của Công ty. Đội ngũ cán bộ, người lao động của Công ty luôn đoàn kết, có ý thức học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công ty luôn tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò, hoạt động thuận lợi, vận động cán bộ, người lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo xây dựng các tổ chức đảng và đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Các Phòng, Văn phòng đại diện (VPDD) và các tổ chức đoàn thể trong Công ty ngày càng có sự phối kết hợp chặt chẽ đồng bộ nhịp nhàng trong công tác.

#### 2. Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty đã gặp không ít khó khăn, thách thức, như do ảnh hưởng nặng nề của Dịch Covid-19, thiên tai, bão lụt, công tác thị trường gặp nhiều khó khăn, địa bàn trải dài. Nhiều cán bộ, người lao động của Công ty ở ngay tâm dịch hoặc từ vùng dịch trở về phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Nhiều đại lý, người bán lẻ nghỉ bán vé hoặc không tiếp cận được khách hàng nên doanh thu giảm rõ rệt (đã tạm dừng phát hành 03 kỳ vé trên toàn khu vực) nhất là đối với thị trường các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị và không thể phát hành các loại hình vé số ở địa bàn tại 2 địa bàn thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam trong 05 kỳ liên tục, Quảng Trị không phát hành 02 kỳ liên tục. Năm 2020, cũng là một năm miền Trung phải hứng chịu trực tiếp và bị ảnh hưởng của 9 cơn bão, lụt (từ bão số 5 đến bão số 13) ... Trước tình hình



đó Công ty đã làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, người lao động yên tâm công tác, giữ vững đoàn kết nội bộ để cùng với Công ty khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

**BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**


TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Ghi chú
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	- Xổ số truyền thống	Tỷ đồng	236,2	237,1	
b)	- Xổ số Bóc	Tỷ đồng	26,9	27,2	
c)	- Xổ số Cào	Tỷ đồng	41,1	46,9	
d)	Hoạt động tài chính; thu nhập khác; Đại lý Vietlott, thuê nhà	Tỷ đồng	2,0	3,1	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	307,0	314,3	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,0	15,3	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,2	12,3	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	76,0	76,0	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng			
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)				
8	Tổng số lao động	Người	64	64	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	16,2	16,4	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,1	2,3	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	14,1	14,1	

## II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
Dự án nhóm B	Trụ sở làm việc của Công ty	35,5				25,0	2019-2020

2. Các khoản đầu tư tài chính: Không 

CHỦ TỊCH CÔNG TY



*Orân Việt Nguyễn*

